

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử



Nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chuyển đổi số, phát triển mạnh chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số là mục tiêu thành phố Thái Bình đang tập trung thực hiện và đạt rất nhiều kết quả trong giai đoạn mới.

Thành phố Thái Bình là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút nhiều vốn đầu tư, nhiều doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và có nhiều lao động nhập cư, phát sinh nhiều hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp. Yếu tố cốt lõi giúp thành phố phát triển bền vững là chính quyền phải công khai, minh bạch và giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính (TTHC). Để làm được điều này, nhất thiết phải xây dựng chính quyền điện tử. Vì vậy, thời gian qua, UBND thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử giúp người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các phòng, ban, đơn vị, địa phương thuộc thành phố đã thực

hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, phát triển chính quyền điện tử gắn với cải cách TTHC. Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương cho biết: Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tránh việc tập trung đông người cùng một thời điểm, chính quyền điện tử đã phát huy vai trò thông qua các hội nghị, cuộc họp và làm việc trực tuyến. Nhờ đó, mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn được duy trì, không bị gián đoạn. Thay vì phải triệu tập đầy đủ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương đến tận nơi như trước đây, thông qua các cuộc họp trực tuyến, mọi chỉ đạo của lãnh đạo thành phố được truyền tải kịp thời; việc nắm bắt tình hình, trao đổi, thống nhất công việc đều được thực hiện qua hệ thống kết nối internet trực tiếp.

Theo Chủ tịch UBND phường Trần Lâm Phan Ngọc Lâm, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thông qua các hội nghị trực tuyến của thành phố triển khai, chúng tôi đã nắm bắt được tất cả sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thành phố trong công tác

phòng, chống dịch bệnh, từ đó có những chỉ đạo sát sao tới các tổ dân phố, trạm y tế, các trường học.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, UBND thành phố đã tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp 100% TTHC hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết ở mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, phường, xã. Chuẩn hóa, điện tử hóa hồ sơ, quy trình xử lý hồ sơ TTHC, bảo đảm giải quyết TTHC trực tuyến được thông suốt. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện để người dân và tổ chức thực hiện TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, UBND phường, xã, trụ sở làm việc của các đơn vị và trên hệ thống thông tin điện tử. Văn phòng HĐND

và UBND, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, UBND các phường, xã đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, bộ phận một cửa của xã, phường. 4 tháng đầu năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận gần 7.800 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3, 4 của thành phố còn thấp, mới chỉ đạt gần 20%.

Để khắc phục những hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt trong quý II và thời gian tiếp theo, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giải quyết TTHC, chú trọng giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của thành phố nhằm bảo đảm dịch vụ được tiếp cận một cách nhanh nhất, đầy đủ, chính xác tới từng người dân và doanh nghiệp. Cán bộ làm nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ TTHC chủ động, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn, cá nhân thực hiện giải quyết TTHC mức độ 3, 4. Phấn đấu quý II/2022 tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3, 4 đạt 50% trở lên, số hóa đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ lên cổng dịch vụ công trực tuyến; triển khai thực hiện các chỉ tiêu báo cáo của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định trên hệ thống báo cáo của Chính phủ và của tỉnh.

MINH NGUYỄN

Đến ngày 29/5, tổng thu ngân sách do Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương thực hiện đạt 392,2 tỷ đồng, đạt 48,3% dự toán; trong đó số thu từ thuế, phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt hơn 119 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp nên để có được kết quả đó Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp với mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Trong tổng số 8 chỉ tiêu thu được giao dự toán, đến nay đã có 6 chỉ tiêu thu vượt 50% dự toán, đặc biệt có những chỉ tiêu vượt cao như: thuế thu nhập cá nhân đạt 127% dự toán với số thu hơn 25 tỷ đồng, lệ phí môn bài đạt 96% dự toán với số thu gần 2 tỷ đồng. Đánh giá theo địa bàn thu, huyện Kiến Xương có số thu đạt hơn 111 tỷ đồng, đạt 74% dự toán, đạt 63% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó tổng thu từ thuế, phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt hơn 47 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, đạt 129% so với cùng kỳ năm 2021. Huyện Tiên Hải có số thu đạt hơn 280 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, đạt 105% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó tổng thu từ thuế, phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt gần 72 tỷ đồng, đạt 74% dự toán, đạt 116% so với cùng kỳ năm 2021. Ông Đào Trọng Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương cho biết: Ngay từ đầu năm, Chi cục đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện Tiên Hải và Kiến Xương tổ chức họp định kỳ đánh giá tình hình thu ngân sách trên địa bàn trên cơ sở đó tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong công tác thu; tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách về thuế để người nộp thuế nắm bắt và tổ chức thực hiện đúng quy định; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp người

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TIÊN HẢI - KIẾN XƯƠNG ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP THU NGÂN SÁCH

nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng được Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương đặc biệt chú trọng thực hiện. Trong năm, ngoài việc bố trí nhân lực tập trung tối đa cho công tác kiểm tra thuế; vừa triển khai hoàn thành kế hoạch Chi cục tập trung vào các hoạt động kiểm tra trên khung lưới vực còn dư địa thu cao như: xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh thương mại dịch vụ, hoạt động cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh, xây dựng cơ bản vãng lai...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được Chi cục khẩn trương thực hiện đó là triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong người nộp thuế. Với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 5/2022 hoàn thành việc chuyển đổi HĐĐT trong người nộp thuế, ngay từ cuối tháng 3/2022, Chi cục đã tổ chức họp trên cơ sở đó thành lập tổ triển khai và tổ giúp việc thực hiện HĐĐT với tổng số 36 cán bộ, nhân viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đồng thời yêu cầu các trưởng

báo cáo tiến độ thực hiện công việc theo từng ngày; ra thông báo yêu cầu người nộp thuế thực hiện chuyển đổi HĐĐT theo quy định bằng nhiều hình thức như: gửi email, bưu điện, liên lạc trực tiếp, đăng trên cổng thông tin của hai huyện Tiên Hải và Kiến Xương; thành lập đoàn công tác đồn đốc các đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi sang HĐĐT... Đến ngày 29/5, huyện Kiến Xương đã có 440 người nộp thuế thực hiện HĐĐT, trong đó có 416 doanh nghiệp, tổ chức và 24 hộ kinh doanh; huyện Tiên Hải đã có 518 người nộp thuế thực hiện HĐĐT, trong đó có 464 doanh nghiệp, tổ chức và 54 hộ kinh doanh. Là một trong những người nộp thuế thực hiện HĐĐT ngay từ ngày 1/4/2022, hộ kinh doanh Nguyễn Công Đình (khu 2, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải) đã sớm chuẩn bị hạ tầng công nghệ cần thiết cũng như liên hệ với nhà cung cấp HĐĐT để thực hiện theo đúng lộ trình của ngành thuế. Anh Nguyễn Công Đình cho biết: Do kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, giải trí nên việc sử dụng HĐĐT

giúp công việc kinh doanh của gia đình tiện lợi hơn rất nhiều so với trước đây; việc tra cứu được dễ hơn, cập nhật và lập báo cáo hàng tháng nhanh hơn. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi sang HĐĐT, gia đình tôi cũng được cán bộ của Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương hướng dẫn rất tận tình nên không gặp vướng mắc gì.

Trong số các chỉ tiêu thu ngân sách do Chi cục thu thuế, đến nay có chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất mới đạt 42% dự toán với số thu hơn 273 tỷ đồng, đạt 79% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó huyện Tiên Hải đạt 37% dự toán với số thu gần 209 tỷ đồng; huyện Kiến Xương đạt 80% dự toán với số thu hơn 64 tỷ đồng. Chính vì thế, thời gian tới, Chi cục tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước các huyện Tiên Hải và Kiến Xương chỉ đạo các ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách.

MINH HƯƠNG



Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương giải quyết hồ sơ nộp lệ phí trước bạ cho người nộp thuế.

“4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai ở Đông Hưng



Các đơn vị chuẩn bị thi công kè Hoà Nam, xã Liên Hoa.

Năm 2022, huyện Đông Hưng chú trọng xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế địa phương, coi trọng phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xã Liên Hoa có trên 6.000 nhân khẩu, địa bàn xã có 2,2km đê Trà Lý chạy qua, là địa bàn xung yếu của huyện bởi hàng năm chịu tác động trực tiếp của bão, lũ. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân chủ động ứng phó với thiên tai, xây dựng các phương án

ứng phó với bão, lũ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã thực hiện tốt phương châm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Đồng chí Nguyễn Văn Hoạch, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để chủ động trong mọi tình huống, giảm thiểu thiệt hại

do thiên tai gây ra, xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã. Ngoài việc bảo quản tốt số vật tư dự trữ của nhà nước hiện có trên địa bàn, địa phương huy động, bố trí lực lượng canh coi, cứu sách, xung kích, ứng cứu, bơi lội, cứu thương... đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng như: đất, đá, bao bì, vải, đặt ở nơi xung yếu cùng các phương tiện hộ đê. Đến nay, 100% kè xung yếu trên địa bàn đã được xử lý xong. Xã cũng đã kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, tổ chức lực lượng phát quang, giải phóng hành lang bảo vệ đê. Xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn người và tài sản cho những hộ sinh sống ngoài đê, những hộ già cả, neo đơn ở vùng nguy hiểm khi bão, lũ xảy ra.

Huyện Đông Hưng có 23,5km đê, 11 kè lã mái, 9 cống dưới đê, 23 điểm

gác nước. Hệ thống đê, kè, cống tương đối an toàn trong điều kiện bão, lũ nhỏ. Theo đồng chí Vương Đức Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện: Trước mùa mưa bão năm nay, UBND huyện tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng hệ thống công trình, các khu vực trọng điểm, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương, nhất là các xã ven đê. Qua kiểm tra, rà soát thấy vẫn còn một số đoạn đê nền xấu thường xuất hiện mạch sủi, trong thân đê có nơi có nhiều tổ mối, một số đoạn đê có bãi hẹp hoặc mái kè trùng mái đê không trồng được tre chắn sóng khi có bão, lũ trùng nhau để gây sạt lở mái đê; một số đoạn kè bị lún sụt, có dấu hiệu sạt lở... cần xử lý, khắc phục ngay. Vì vậy, khi có nguồn đầu tư, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng, sửa chữa, gia cố các công trình trọng điểm xung yếu trên địa bàn. Huyện cũng đã giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để hỗ trợ trực tiếp nhân dân khi thiên tai xảy ra. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tập huấn

kỹ thuật cho lực lượng hộ đê, bơi lội, cứu hộ, đồng thời tổ chức khởi thông dòng chảy bảo đảm tiêu nước kịp thời khi có bão, lũ. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai đến các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý đê điều. Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Hà trưởng Hạt Quản lý đê huyện Đông Hưng cho biết: Hạt Quản lý đê đã tham mưu UBND huyện phê duyệt các trọng điểm xung yếu, chuẩn bị vật tư cần thiết cho phòng, chống thiên tai năm 2022 chuyển về các địa phương. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền người dân không vi phạm hành lang bảo vệ đê, tự hào đê công trình vì phạm trước đó; thường xuyên kiểm tra, giám sát người dân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm Luật Đê điều; đã lập biên bản giải tỏa, dứt điểm xử lý một số vụ vi phạm, vì vậy số vụ vi phạm mới hành lang quản lý đê giảm so với năm 2021.

Các cấp, ngành, địa phương cũng nhân dân huyện Đông Hưng đang nỗ lực thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thảm họa do thiên tai

Rà soát, xây dựng phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra

Truyền thông nâng cao ý thức PCTT cho người dân

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN, giám sát công tác tìm kiếm cứu nạn, nhanh chóng, kịp thời, chính xác

Xây dựng phương án ứng phó với tình huống xảy ra mưa, lũ lớn, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, công trình đê điều, hồ đập

Các tỉnh miền núi có phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Các tỉnh miền Trung có phương án ứng phó với mưa lũ lớn gây ngập lụt diện rộng, chia cắt kéo dài

Các tỉnh Tây Nguyên đề phòng ngập lụt cục bộ

Các tỉnh ĐBSCL có phương án ứng phó với bão mạnh, hạn hán, xâm nhập mặn

TTXVN

https://infographics.vn